

ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว ๗๕๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนโคกกระทิงวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ว่างเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในคำชี้แจง พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และเมื่อยื่นคำร้องขอย้ายแล้วไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ขอย้าย ยกเว้นการขอร้องรับการย้ายเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการย้ายได้ที่เว็บไซต์ <https://www.sesalop.go.th/>

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

/อนึ่ง การพิจารณา...

อนึ่ง การพิจารณาย้ายจะปฏิบัติตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัจฉรา ช้วน่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งฯ

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๖๘ ๙๗๖๖ ต่อ ๑๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sesalop๐๐๙@gmail.com

Website : <http://www.sesalop.go.th/> Facebook : สพม.ลพบุรี